

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.26 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 30.20-30.35 บาท

\*บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 30.26-30.28 บาท แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.30-30.32 บาท เนื่องจากค่าเงินบาทถูกมองว่าเป็น safe haven ประกอบกับตลาดรอดติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนวันนี้และวันพรุ่งนี้ มีรายงานว่าจีนยังคงเปิดกว้างต่อการทำข้อตกลงการค้าบางส่วนกับสหรัฐ คาดกรอบวันนี้ 30.20-30.35 บาท

\* ดิลเลอร์ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า วันนี้เงินบาทเปิดตลาดที่ 30.26-30.28 บาท แนวโน้มแข็งค่า จากการที่ค่าเงินบาทถูกมองว่าเป็น safe haven ของนักลงทุน เช่นเดียวกับเงินเยน และฟรังก์สวิส

\* ตลาดจับตาไปที่การเจรจาการค้าระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงระหว่างสหรัฐและจีน (Trade war) ในวันนี้และพรุ่งนี้

\* เงินเยนแข็งค่าขึ้นและหยวนอ่อนค่าลงในวันนี้ หลังหนังสือพิมพ์เซาท์ ไชนา มอร์นิง โปสต์ (SCMP) ระบุว่า การเจรจาการค้าระดับผู้ช่วยระหว่างเจ้าหน้าที่จีนและสหรัฐ ณ กรุงวอชิงตัน ล้มเหลวในการสร้างความคืบหน้าในประเด็นสำคัญ และนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีนและผู้นำคณะเจรจาจีน วางแผนเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันเร็วขึ้นหนึ่งวัน

\* โดยวันนี้คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวระหว่างวันอยู่ที่กรอบ 30.20-30.35 บาท

\* ขณะที่ค่าเงินปอนด์ทรงตัวหลังผันผวนในรอบการซื้อขายคืนที่ผ่านมา ซึ่งปรับขึ้นจากรายงานเรื่องพัฒนาการสำคัญของแผน Irish backstop และจากนั้นหักล้างการปรับขึ้น เนื่องจากความหวังเรื่องความคืบหน้าต่อประเด็นสำคัญสำหรับข้อตกลงเบริกซิทถูกบั่นทอน

\* ปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตามในวันนี้ ติดตามตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ก.ย. และปัจจัยต่างประเทศติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือนก.ย.ของสหรัฐ

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.02 จากวานนี้ 99.11

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -1,091.68 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 627.64 ล้านบาท

\* ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 30.346 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้